



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๑๕๗๐

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน ทุกคณะ-วิทยาลัย

สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑ ได้มีมติเห็นชอบตราสัญลักษณ์ของคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีหลักเกณฑ์การใช้งาน ดังนี้

๑. รูปแบบตราพระพิรุณ ใช้สำหรับสื่อที่เป็นทางการ เช่น งานระดับมหาวิทยาลัย
  ๒. รูปแบบตราสัญลักษณ์เดิม ใช้สำหรับสื่อที่ไม่เป็นทางการ เช่น กิจกรรมภายใน
- ทั้งนี้ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และแนวทางการใช้ที่ถูกต้องให้ทุกหน่วยงานเพื่อทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติไปแล้วนั้น

คณะผลิตกรรมการเกษตรได้ขออนุมัติจัดทำของที่ระลึกที่มีตราสัญลักษณ์คณะผลิตกรรมการเกษตร โดยใช้เงินรายได้ของคณะฯ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ โดยจะมอบให้อาคันตุกะที่มาเยือนทั้งภายในและต่างประเทศ และมอบให้กับผู้มีอุปการคุณตามที่เห็นสมควร

คณะกรรมการส่งเสริมอัตลักษณ์ ภาพลักษณ์ และบริหารจัดการแบรนด์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การใช้ตราสัญลักษณ์ของคณะต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ที่ประชุมจึงเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา หากคณะใดที่ต้องการนำตราสัญลักษณ์ไปใช้ เช่น บ้ายประกอบกิจกรรมการจัดทำเสื้อ การจัดทำของที่ระลึก และอื่น ๆ สามารถนำตราสัญลักษณ์ไปใช้แทนในนามของคณะอย่างเป็นทางการ และไม่ใช้ในเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการอัตลักษณ์ฯ โดยดาวน์โหลดไฟล์ตราสัญลักษณ์ทั้งหมดได้จากเว็บไซต์ [www.brand.mju.ac.th](http://www.brand.mju.ac.th) (Username และ Password เดียวกับระบบ ERP) ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. ห้ามทำการดัดแปลงตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และคณะต่าง ๆ เนื่องจากเป็นเครื่องหมายราชการ ทั้งนี้ ควรพิจารณาเกี่ยวกับการจดลิขสิทธิ์ เพื่อเป็นการป้องกันการนำตราสัญลักษณ์ไปใช้ในทางที่ผิด

๒. สำหรับตราสัญลักษณ์อื่นที่ไม่เป็นทางการ ให้พิจารณาการใช้งานตามความเหมาะสมเป็นครั้ง ๆ ไปอย่างเป็นระบบ

๓. ในส่วนของการนำตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือคณะไปใช้ในการหารายได้เข้ามหาวิทยาลัย ต้องได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการบริหารทรัพย์สินมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารฯ ก่อน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การใช้ตราสัญลักษณ์ของคณะต่าง ๆ กล่าวคือ คณะใดที่ต้องการนำตราสัญลักษณ์ไปใช้ เช่น บ้ายประกอบกิจกรรมการจัดทำเสื้อ การจัดทำของที่ระลึก และอื่น ๆ สามารถนำตราสัญลักษณ์ไปใช้แทนในนามของคณะอย่างเป็นทางการ และไม่ใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการอัตลักษณ์ฯ โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ตราสัญลักษณ์ทั้งหมดได้จากเว็บไซต์ [www.brand.mju.ac.th](http://www.brand.mju.ac.th) (Username และ Password เดียวกับระบบ ERP)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกตาคิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ